

NỘI DUNG ĐƯỢC CẬP NHẬT*: Sự hỗ trợ kịp thời và tạo ra tác động cho học sinh nhỏ tuổi

Ngày 04 tháng 12 năm 2024 [Yêu cầu từ cơ quan truyền thông](#)

Việc kiểm tra khả năng đọc viết và tính toán sẽ giúp các em học sinh nhỏ tuổi xây dựng những kỹ năng nền tảng.

Khả năng đọc, viết, nói và hiểu các khái niệm toán học cơ bản đóng vai trò nền tảng đối với sự thành công của trẻ. Một số trẻ gặp khó khăn trong việc phát triển các kỹ năng cơ bản này trong những năm đầu đi học và nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, các em có nguy cơ bị bỏ rơi.

Để đảm bảo những trẻ cần được giúp đỡ sẽ được phát hiện và hỗ trợ sớm nhất có thể, chính quyền Alberta gần đây đã triển khai các công cụ được tăng cường nhằm kiểm tra khả năng đọc viết và tính toán cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2025, học sinh mẫu giáo sẽ được kiểm tra kỹ năng đọc viết và tính toán theo phương pháp thống nhất trên toàn tỉnh.

“Chúng ta cần đảm bảo học sinh được hỗ trợ trong quá trình các em xây dựng các kỹ năng đọc viết và tính toán cơ bản. Việc kiểm tra và can thiệp kịp thời, có tác động sẽ đảm bảo không có học sinh nào bị bỏ rơi và sẽ giúp các giáo viên và cha mẹ kết nối con em hoặc học sinh của họ với các hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm, để các em có thể phát huy hết tiềm năng của mình.”

Demetrios Nicolaidis, Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Chính quyền Alberta bắt đầu kiểm tra hai lần một năm đối với học sinh lớp 1-3 vào mùa thu năm 2024, và đang phát triển tiếp khung mới này bằng bài kiểm tra mới đối với học sinh mẫu giáo. Kết quả kiểm tra sẽ giúp giáo viên, nhân viên giáo dục và cha mẹ biết được trình độ toán học và kỹ năng đọc viết của trẻ đang ở mức nào và liệu trẻ có cần sự giúp đỡ hay không. Thông qua việc kiểm tra định kỳ từ mẫu giáo đến lớp năm, các giáo viên và chuyên gia giáo dục sẽ có thể đưa ra các hỗ trợ phù hợp hơn để đảm bảo thành công cho học sinh.

Để giúp các ban giám hiệu trường học, giáo viên và nhân viên giáo dục hỗ trợ học sinh thông qua việc kiểm tra và can thiệp, chính quyền Alberta sẽ đầu tư \$10 triệu cho năm học 2024-25 theo nguồn kinh phí Hỗ trợ Kỹ năng Đọc Viết và Toán. Giáo viên cũng có thể tận dụng nhiều nguồn lực khác nhau để giúp họ kiểm tra và hỗ trợ học sinh của mình. Các nguồn lực này bao gồm video hướng dẫn về các bài kiểm tra cụ thể, giáo án cho hoạt động can thiệp, các hoạt động can thiệp về khả năng đếm ở lớp mẫu giáo và nhiều sự hỗ trợ khác.

*Các công cụ kiểm tra được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của các ban giám hiệu trường học, các chuyên gia học thuật từng đoạt giải thưởng của Hiệp hội Giáo viên Alberta (Alberta Teachers' Association) và các bên liên quan khác trong lĩnh vực giáo dục. Các công cụ kiểm tra này được cung cấp miễn phí cho các ban giám hiệu trường học, hoặc họ có thể chọn trong một danh sách gồm các công cụ kiểm tra được chính quyền phê duyệt. Những nguồn lực này sẽ giúp các ban giám hiệu trường học trên toàn tỉnh đưa ra phương pháp tiếp cận nhất quán, để học sinh và cha mẹ có thể thấy được kết quả tốt nhất.

Ngoài việc cải thiện khâu kiểm tra, chính quyền Alberta sẽ đầu tư \$1.5 tỷ trong năm học 2024-25 để các ban giám hiệu trường học có thể hỗ trợ các nhu cầu học tập chuyên biệt của học sinh. Các ban giám hiệu trường học có thể sử dụng nguồn kinh phí được cung cấp để thuê thêm nhân viên hỗ trợ học tập như trợ giảng, chuyên gia trị liệu chức năng, nhân viên cố vấn và bác sĩ tâm lý để đảm bảo những học sinh cần được giúp đỡ sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát huy hết tiềm năng của mình.

Thông tin nhanh

- Kể từ năm 2021, chính quyền Alberta đã cung cấp \$85 triệu cho Quỹ Hỗ trợ để Khắc phục Gián đoạn trong Học tập (Learning Disruption Funding) để hỗ trợ những học sinh cần sự hỗ trợ thêm về kỹ năng đọc viết và tính toán.
- Trong năm 2024, Quỹ Hỗ trợ để Khắc phục Gián đoạn trong Học tập được đổi tên thành Quỹ Hỗ trợ Kỹ năng Đọc Viết (Literacy and Support Funding) nhằm hỗ trợ quá trình phát triển các kỹ năng đọc viết và tính toán cơ bản đóng vai trò quan trọng cho những học sinh nhỏ tuổi nhất của Alberta.
- Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 được kiểm tra hai lần một năm, vào tháng 9 và tháng 1.
- Những học sinh cần được hỗ trợ thêm sẽ được kiểm tra lần thứ ba vào cuối năm học để theo dõi sự tiến bộ của các em.
- Các yêu cầu kiểm tra mới sẽ được áp dụng cho học sinh lớp 4 và lớp 5 vào tháng 9 năm 2026.

Thông tin liên quan

- [Các bài Kiểm tra trong những Năm Đầu](#)

Tin tức liên quan

- [Hỗ trợ những học sinh nhỏ tuổi nhất của Alberta](#) (Ngày 11 tháng 7 năm 2024)



Thông cáo báo chí

Truyền thông đa phương tiện

- [Xem cuộc họp báo](#)
- [Nghe cuộc họp báo](#)